

THÔNG BÁO

Tình hình tiếp công dân ngày 05/9/2018 của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy

TT	HỌ VÀ TÊN	NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO	GHI CHÚ
1	Ông Nguyễn Đình Tịnh; Số 56 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch	Đề nghị trả đất TĐC cho ông, vụ việc đã kéo dài quá lâu (dự án đường 32); tại sao hộ ông Giang - Cường - Long tại nút giao thông đã được giải quyết mà của gia đình ông đến nay vẫn chưa được.	
2	Ông Tạ Đăng Minh (vợ là Công Thị Quý) Số 10, tổ 26 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy	Đề nghị được gặp chủ tịch Bùi Tuấn Anh, PCT Trần Việt Hà về một số việc liên quan đến GPMB dự án đường Nguyễn Văn Huyền kéo dài, trả lời đơn của gia đình đã gửi ngày 20/8/2018 và 23/3/2016; có phương án bảo vệ di tích cách mạng của cụ Tạ Đình Tán và có phương án TĐC rõ ràng như gia đình đã yêu cầu và được UBND Thành phố trả lời là có yêu cầu Công ty lương thực Vĩnh Hà phải tách 1 mảnh đất có diện tích tối thiểu 205 m ² đủ cho di tích và người trông coi di tích.	
3	Ông Phạm An Phụng; Số 27 ngõ 599 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy	Đề nghị UBND phường Mai Dịch giải quyết theo đơn của ông đã gửi ngày 27/7/2017 (liên quan đến việc kiểm tra thực tế ki ốt số 124 phố Mai Dịch ngày 17/8/2018 theo đơn của ông, tại thời điểm kiểm tra thấy có phát sinh hoạt động xây dựng, ông đã có ý kiến trong biên bản là không đồng ý với việc kiểm tra này nhưng đến nay phường Mai Dịch vẫn chưa giải quyết).	
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn (vợ là Lê Thị Bích); Phòng 203 A2 tập thể Dầu khí, tổ 29 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy	Đề nghị có văn bản trả lời dứt điểm cho gia đình ông về việc bồi thường phần đất nhà xe của gia đình (dự án đường Bảo tàng dân tộc học đến đường 32 tại phường Quan Hoa).	
5	Ông Nguyễn Công Út; Số 39B, ngõ 259 phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy	Đề nghị Chủ tịch UBND quận trả lời rõ ràng về các đề nghị, kiến nghị của ông trong biên bản làm việc với phòng Tài nguyên Môi trường ngày 05/7/2018 (gửi kèm Biên bản làm việc). Đề nghị được nhận văn bản trả lời theo quy định tại Điều 32, 33 thông tư 06/2014/TT-TTCTP.	

6	Bà Nguyễn Thị Nga, bà Lê Thị Minh Ngọc; Tổ 13 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.	Đề nghị được gặp PCT quận Trần Việt Hà và ông Trần Đông Dục, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất để giải quyết việc thương tiến độ cho gia đình khi GPMB đường Vành đai 2 theo Nghị quyết 09 của HĐND Thành phố.	
7	Ông Nguyễn Anh Tuấn; tổ 3 phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.	Đề nghị gặp ông Chủ tịch quận để phản ánh, báo cáo hành vi lấn chiếm đất công làm kiot trái phép. Ông đã nhiều lần gửi đơn đề nghị các cấp có thẩm quyền xóa bỏ thành phần này, đã gặp ông Đặng Thìn Chín - PCT UBND phường Mai Dịch nhưng ông Thìn không làm, đã lập một biên bản sai sự thật và lợi dụng chức năng quyền hạn mặt sát, xi và ông. Ông Nguyễn Tuấn Hùng là người vi phạm thì vẫn ngang nhiên tái phạm, không bị xử lý. Sự việc đã tái phạm 10 năm. Đề nghị xem xét ông Chín đã làm đúng hay chưa, có mờ ám không?	
8	Ông Nguyễn Văn Phụ, bà Nguyễn Thị Thảo; Tổ 30 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.	Đề nghị UBND quận giải quyết dứt điểm phần đất dùng chung (đất công) sau dãy nhà CM2 do một cá nhân anh Phạm Minh Sang lấn chiếm nhiều năm không làm rãnh thoát nước và lối đi lại cho bà con trong dãy CM2 được, nhất là 2 hộ cuối dãy anh Sang đã đổ đầy phế thải xây dựng và cốt pha mục nát lấp lối thoát hiểm của hộ ông Phụ và bà Thảo.	
9	Bà Nguyễn Thị Dung; Số 6, tổ 20 Xóm Giữa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy	Đề nghị gặp Đồng chí Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh để giải quyết dứt điểm vụ việc của gia đình bà (dự án mở đường 32 năm 2010).	
10	Ông Lý Lâm Bảo; Số 1, ngách 175/20 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy	Đề nghị cho biết lý do dùng không giải quyết vụ việc của gia đình ông (liên quan đến 1,26 m ² đất); đã có quyết định giải quyết khiếu nại của UBND Thành phố từ ngày 08/3/2017 nhưng đến nay chưa giải quyết xong.	